

Số: /BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Những kết quả đạt được

Trên cơ sở Quyết định số 77/QĐ-LĐTBXH ngày 29/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cụ thể nội dung, ban hành các văn bản¹ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Việc tuyên truyền về công tác theo dõi thi hành pháp luật và phổ biến các quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cũng được quan tâm triển khai. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể đã phân công trong kế hoạch, việc triển khai tuyên truyền thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức bằng nhiều hình thức cụ thể; chỉ đạo Phòng Lao động - Việc làm – Bảo hiểm tham mưu tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và việc làm.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành phụ trách nhằm đánh giá tình hình, xác định những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật. Từ đó, đề ra giải pháp kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế, giúp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản QPPL mới ban hành đến tất cả công chức, viên chức của ngành nắm và thực hiện.

¹ Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH ngày 25/02/2021 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; Công văn số 675/SLĐTBXH-VP ngày 06/5/2021 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch số 136/KH-BCĐ ngày 28/04/2021 của Ban Chỉ đạo Tỉnh về Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

2. Tồn tại, hạn chế

Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cán bộ tham gia vào công tác theo dõi thi hành pháp luật còn thiếu; lực lượng cán bộ pháp chế tại Sở và các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm; năng lực, khả năng tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức chưa sâu sát, thiếu kinh nghiệm.

Kinh phí hoạt động theo dõi thi hành pháp luật chưa được quan tâm, phân bổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, còn gặp khó khăn về kinh phí để triển khai công tác này.

Tập huấn nghiệp vụ về theo dõi về tình hình thi hành pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên. Trình độ, nhận thức của công chức, viên chức về văn bản pháp luật và thi hành pháp luật đôi lúc có sự khác nhau, thiếu chủ động trong việc nghiên cứu, còn ngại trao đổi để hiểu rõ văn bản và áp dụng hiệu quả trong công tác.

Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật chưa chủ động do dịch Covid-19, chỉ thực hiện tại một số doanh nghiệp và chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn, giúp doanh nghiệp, cơ sở tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật nên việc chấp hành của các doanh nghiệp chưa nghiêm.

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản QPPL

Việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phòng chuyên môn triển khai thực hiện, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời, trên Trang thông tin điện tử của Sở cũng đã cập nhật, thường xuyên đăng tải nội dung các văn bản QPPL của Trung ương và Tỉnh để mọi đối tượng dễ dàng truy cập và tìm hiểu, nghiên cứu, đảm bảo các văn bản pháp luật sau khi ban hành được triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả cao.

Sở đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai thi hành văn bản QPPL².

2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở tích cực triển khai công tác tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại cơ quan, đơn vị mình và tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý đảm bảo đúng nội dung, hình thức, thời gian và chương trình góp phần tuyên truyền rộng rãi những quy định pháp luật mới, những quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng tham gia đồng thời nâng cao sự hiểu

² Kế hoạch số 35/KH-SLĐTBXH ngày 31/3/2021 về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 33/KH-SLĐTBXH ngày 25/3/2021 về Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 31/KH-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 về Kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, .

biết về pháp luật, giáo dục được ý thức tuân thủ pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới, phát triển đất nước.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn quốc, các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, do đó Tỉnh không tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, chỉ tập trung các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, trên Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp, hệ thống các Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã và hệ thống phát thanh tại doanh nghiệp. Các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ theo quy định cho hơn 5.016 người sử dụng lao động và người lao động gồm: nhóm 1 có 137 lao động, nhóm 2 có 15 lao động, nhóm 3 có 921 lao động, nhóm 4 có 3.858 lao động, nhóm 5 có 11 lao động và nhóm 6 có 74 lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 8.940 người lao động.

Nhìn chung, các điều kiện đã cơ bản để các văn bản quy phạm được triển khai, thực hiện tốt trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức.

3. Tình hình tuân thủ pháp luật

Việc thi hành pháp luật của đơn vị, người có thẩm quyền và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện cơ bản nghiêm túc. Các văn bản pháp luật của cấp trên sau khi ban hành và có hiệu lực thi hành được lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức nắm và tham mưu thực hiện. Do đó, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách đều được thi hành kịp thời và đầy đủ.

Năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Các sở, ban, ngành và Ban chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 724 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, số vi phạm được phát hiện là 356 đơn vị. Có 229 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra về ATVSLĐ, nhằm phát hiện và khắc phục các thiếu sót tồn tại về ATVSLĐ, tổ chức thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm của tỉnh, Sở sẽ chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp chế và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Đề xuất, kiến nghị: Không có.

Trên đây là Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Hoa Nàng